

THÁI THỤY

Triển vọng nuôi tôm công nghệ cao

Trước tác động của thời tiết, môi trường, dịch bệnh, người nuôi tôm ở Thái Thụy đã chuyển dần từ phương thức quảng canh, bán thâm canh sang nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi tôm.



Ảnh minh họa

Vùng đầm nuôi tôm của anh Đỗ Quang Bộ, xã Thái Thượng trước đây vốn là bãi sù vẹt hoang sơ. Từ chủ trương khai thác biển những năm trước nay mang về nguồn thu bạc tỷ mỗi năm. Cũng như các hộ nuôi trồng thủy sản khác, anh Bộ từng trải

qua nhiều giai đoạn thăng trầm với nghề nuôi tôm. Khởi đầu bằng việc nuôi tôm sú quảng canh, sau đó là nuôi tôm thẻ thâm canh và đến nay là thâm canh công nghệ cao, mô hình này đang là hướng đi lý tưởng nhất. Giảm thiểu rủi ro bởi tác động của

thời tiết, môi trường, dịch bệnh là những vượt trội từ phương thức này so với mô hình bán thâm canh. Hạch toán ngay vụ đầu tiên thì điểm, trên diện tích hơn 3.000m², sau 2 tháng nuôi thả, anh Bộ nhắm tính cầm chắc tiền tỷ trong tay. Anh cho biết: Thực ra bà con khó

khăn về nguồn nước, môi trường, sau khi đi tham quan một số nơi, tôi về cải tiến ao nuôi làm mô hình này. Ao thì phải bơm cát vào xây lên, đổ cát xuống rồi mới thả nuôi. Theo phương thức này, môi trường cũng dễ quản lý hơn, con tôm khỏe hơn,

chi phí đỡ hơn nhiều so với nuôi tôm quảng canh cải tiến.

Với hơn 270ha nuôi trồng thủy sản nước lợ, những năm qua, xã Thái Thượng đang là địa phương đi đầu trong việc tiếp cận và nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Từ một vài ao nuôi cách đây 2 năm, nay đã tăng lên 10ha. Kết quả bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng, cách làm hiệu quả của mô hình này. Bởi trên thực tế, nghề nuôi tôm nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung đang phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trong khi đó, hệ thống tưới, tiêu cho trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ở Thái Thụy vẫn chưa thể tách bạch. Tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật thường xả thải qua cống Trà Linh ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nuôi trồng thủy sản nước lợ và vùng đầm nuôi tôm. Do vậy, theo phương thức nuôi tôm công nghệ cao, với hệ thống vùng nuôi đồng bộ, tuần hoàn khép kín, người nuôi có thể chủ động được nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn cấp cho các ao nuôi. Qua đó, kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Ông Phạm Văn Đồi, cán bộ nông lâm thủy sản xã Thái Thượng cho biết: Thúc đẩy mô hình nuôi tôm công nghệ cao, hiện nay việc điều hành nước ở địa phương sát sao hơn so với thời gian trước, do các hộ nuôi công nghiệp xả thức ăn, xi phông sau khi xử lý ra sông tiêu, ảnh hưởng đến nguồn nước. Từ thực tiễn đó, cán bộ chuyên môn vận hành cống, lấy vào và thả đi bảo đảm sạch nước để các hộ nuôi tôm công nghệ cao có điều kiện phục vụ nuôi thả.

Từ 1 vụ mỗi năm ở cách thức nuôi tôm quảng canh tới 2 - 3 vụ nuôi thâm canh, đến nay, với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, người nuôi có thể luân canh 4 - 5 vụ/năm. Đặc biệt, từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn bởi thời tiết, nuôi tôm qua đồng là sự không tưởng, thì nay bằng phương pháp nuôi tôm nhà bạt, tôm nuôi có thể sinh trưởng bình thường và được bảo toàn ngay cả trong giá rét, cũng như cao điểm nắng nóng. Nếu như áp dụng nuôi tôm quảng canh cải tiến với thời gian nuôi thả 100 - 120 ngày, năng suất chỉ đạt 1,5 - 2 tấn/ha/vụ thì nuôi thâm canh công nghệ cao tính từ thời gian nuôi thả đến khi thu hoạch chỉ 65 - 70 ngày, cho năng suất 7 - 10 tấn/ha/vụ. Từ hiệu quả kinh tế, việc chuyển đổi, áp dụng phương thức này đang là xu hướng phát triển ở Thái Thụy. Ở vụ 1, với hơn 18ha người nuôi tôm thu hoạch 150 tấn. Kết thúc vụ 2, với 43ha cho sản lượng gần 250 tấn. Ngay trong vụ 3 này, khi thời tiết biến đổi bất thường, mưa nắng xen kẽ thì các hộ nuôi tôm đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất. Ông Lê Văn Hoan, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thứ nhất là bảo đảm an toàn cho môi trường dịch bệnh; thứ hai là không chế chất thải môi trường nên mang về hiệu quả năng suất cao.

Thành công của các hộ nuôi tôm công nghệ cao đang mở ra triển vọng mới, thúc đẩy nghề nuôi tôm phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân Thái Thụy.

HOÀNG HƯƠNG
(Đài THTT Thái Thụy)

Nâng cao chất lượng gạo Việt, hướng đến phát triển bền vững



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Không chỉ tăng trưởng kỷ lục, ngành gạo nước ta còn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường.

Từ đầu năm đến nay, ngành gạo Việt đã có sự bứt phá khi xuất khẩu tăng mạnh cả về số lượng lẫn giá trị. Đáng chú ý, trong tháng 6/2018, khi giá gạo xuất khẩu của các nước đều giảm, giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt 450 USD/tấn, cao hơn so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan và Ấn Độ.

Một số chuyên gia trên lĩnh vực này cho rằng đây là chuyện chưa từng có bởi từ trước đến nay, gạo Việt luôn lép vế trước đối thủ Thái Lan. Sự kiện một doanh nghiệp Việt Nam đánh bắt các đối thủ nặng ký như Thái Lan, Trung Quốc, Australia... để giành trọn vẹn gói thầu xuất khẩu hơn 60.000 tấn gạo Japonica sang Hàn Quốc là minh chứng tốt nhất. Thắng lợi này đang mở ra cơ hội vàng để nâng tầm hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Tân Long cho biết do nhu cầu nhập khẩu gạo Japonica từ Hàn Quốc còn rất cao, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung liên kết với nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã để xây dựng những vùng nguyên liệu lớn nhằm chủ động cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm; hướng đến hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo Việt Nam. Từ thông tin trên, chúng ta thấy rằng, cơ cấu, chủng loại gạo trong giỏ hàng xuất khẩu đã có sự thay đổi.

Việt Nam đang dần thoát khỏi hình ảnh quốc gia xuất khẩu gạo cấp thấp. Hơn ai hết, người nông dân hiểu rõ điều đó và đang có những sự thay đổi trên cánh đồng.

Giá vé máy bay nội địa có thể sập tầng



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Cả 3 hãng hàng không lớn trong nước có văn bản đề nghị được tăng giá vé máy bay. Lý do được đưa ra là giá xăng dầu thế giới liên tục dao động theo chiều hướng tăng.

Do mức tăng tối đa cho phép theo quy định là 25% nên trong văn bản gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước, Jetstar Pacific đã đề nghị tăng thêm ở mức này so với giá bán đang áp dụng hiện tại. Vietnam Airlines và Vietjet Air có đề nghị tăng chưa đến mức kịch khung nhưng cho rằng việc tăng là cần thiết bởi giá nhiên liệu tăng cao.

Theo tính toán, nhiên liệu chiếm trung bình từ 30 - 38% chi phí hạch toán. Nhưng cũng theo so sánh về giá xăng dầu tăng, tác động của nó chỉ làm tăng khoảng 16% so với 3 năm trước.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài THTT Hưng Hà)

Phần đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thời gian qua, Đảng bộ xã Duyên Hải (Hưng Hà) thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng các chi bộ sinh hoạt để ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, nội dung sinh hoạt đổi mới, đảng viên tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh tiến phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, tạo niềm tin với nhân dân. Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên có chức danh, đảng viên phụ trách từng công việc, đảng viên phụ trách nhóm hộ và phụ trách gia đình, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo.

ĐẢNG BỘ XÃ DUYÊN HẢI Lãnh đạo phát triển kinh tế



Sản xuất hương xuất khẩu tại gia đình anh Phạm Văn Kiên, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải.

Đảng bộ luôn phát huy và khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chủ trương lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thi đua lao động sản xuất, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Để nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng thâm canh lúa, vùng lúa màu, vùng chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất vụ đông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để duy trì và phát triển nghề làm hương truyền thống, Đảng bộ xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển nghề theo hướng công nghiệp, dành quỹ đất để các hộ xây dựng nhà xưởng, chuyển sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung và mở rộng

thị trường xuất khẩu hương thơm sang một số nước Đông Nam Á, tạo việc làm ổn định cho 2.880 lao động. Tổng giá trị sản xuất từ đầu năm đến nay của xã đạt 154 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng 4,7%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 11,2%; thương mại, dịch vụ tăng 9,6%. Do kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm.

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ xã Duyên Hải phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu giành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài THTT Hưng Hà)

NAM HƯNG

Chủ động phòng, chống thiên tai

Là xã ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có bão, lụt xảy ra, do đó, trước mùa mưa bão, xã Nam Hưng (Tiền Hải) đã triển khai các phương án, sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ông Bùi Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết: Trước diễn biến của thời tiết ngày càng cực đoan, xã đã tích cực tuyên truyền nhân dân phòng, chống lụt, bão theo phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả". Thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phân công trách nhiệm cho từng thành viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công

tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Thành lập các tiểu ban tiên phong, hậu phương, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức đội xung kích gồm 150 người, đội cứu thương 20 người. Về vật tư, phương tiện, hậu cần, đã chuẩn bị 1.000 bao bì, 10kg dây thép gai, thiết bị chiếu sáng, máy phát điện, hợp đồng với các hộ dân chuẩn bị tre, luồng, trưng dụng 2 xe ô tô tải; lương thực, thực phẩm giao cho HTX DVNN đảm nhận... Ban Chỉ huy phòng,

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã đã xây dựng kế hoạch đến các tiểu ban, trong đó theo dõi sát diễn biến bất thường của thời tiết để kịp thời xử lý các sự cố, sơ tán dân; kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn khi bão đổ bộ; kiểm kê và bổ sung trang thiết bị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhu yếu phẩm... Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thôn phụ trách từng đoạn đê, điểm xung yếu. Vận động, tổ chức hướng dẫn

cho người dân những biện pháp chủ động phòng, chống lụt, bão, ứng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương theo phương châm "4 tại chỗ". Chủ động kiểm tra, phát hiện những khu vực có nguy cơ mất an toàn; có phương án bảo vệ sản xuất, di dời tài sản, người đến nơi an toàn. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, ngoài giải pháp ứng phó của cấp chính quyền, xã còn tuyên truyền đến người dân không chủ quan, lơ

là, chủ động mọi phương án tốt nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Thực hiện rà soát, ký cam kết các hộ dân ở khu vực ngoài đê trước khi có bão đổ bộ phải khẩn trương di dời vào nơi trú ẩn an toàn, sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không di chuyển. Đối với các công trình đê, kè, cống, trước mùa mưa bão năm nay xã đã phối hợp kiểm tra, kiến nghị với cấp trên có kế hoạch đầu tư kinh phí tu sửa. Điển hình như cống Khổng được xây dựng từ năm 1968 xuống cấp nghiêm trọng, được khởi công xây dựng với thiết kế đúng tiêu chuẩn cống tưới, tiêu gồm 2 cửa với kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng. Hiện nay, cống Khổng đã đưa vào sử dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiêu nước tưới, tiêu cho vùng nội đồng của địa phương và

một số xã trong khu vực. Để bảo đảm cho hệ thống sông dẫn tiêu thoát nước, nhân dân và chính quyền

địa phương mong tình tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng đoạn kè trong nội đồng tiếp giáp với cống

Khổng nhằm chống sạt lở gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống ven sông.

MẠNH THẮNG



Các sông trực, sông dẫn được khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.